

ประกาศแต่งตั้งผู้จัดการทั่วไปประจำโรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพ



กลุ่มโรงแรมในเครือคาร์ลสัน เรซิดอร์ ได้ประกาศแต่งตั้ง เดโบราห์ ไฮเนส เป็นผู้จัดการทั่วไป ประจำโรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

เดโบราห์ ไฮเนส เป็นชาวอังกฤษ มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทมากกว่า 30 ปี และได้ทำงานร่วมกับกลุ่มโรงแรมในเครือคาร์ลสัน เรซิดอร์ ถึง 18 ปี ก่อนเดินทางมาเข้ารับตำแหน่งที่โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพ เดโบราห์เป็นผู้อำนวยการประจำเขตของกลุ่มโรงแรมคาร์ลสัน เรซิดอร์ในประเทศรัสเซีย โดยบริหารโรงแรมถึง 9 แห่งนอกจากนี้ เดโบราห์ยังเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมเรดิสัน บลู มาแล้วหลายแห่งเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยเริ่มต้นที่โรงแรมปาร์ค อินน์ ไฮด์ ปาร์ค ในกรุงลอนดอน ต่อด้วยเมืองโซซีในมอสโคว์ เมืองโซเฟียในบัลแกเรีย และเมืองเดอร์มในสหราชอาณาจักร

เดโบราห์ เริ่มต้นศึกษาในส่วนของธุรกิจโรงแรมปี 1982 จนรับประกาศนียบัตรด้านการบริหารจัดการโรงแรมและการจัดเลี้ยง พร้อมทั้งได้พัฒนาวิธีการทำงานอยู่ตลอด โดยผ่านการฝึกอบรมและการศึกษาด้านบริหารจัดการอีกหลายหลักสูตร เพื่อให้ได้ผลสำเร็จอย่างละเอียดและเชี่ยวชาญ

ตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมา เดโบราห์ได้สร้างความประทับใจแก่เพื่อนร่วมงานด้วยองค์ความรู้ที่ครอบคลุมทุกด้านของการดำเนินธุรกิจโรงแรม นับตั้งแต่รายละเอียดปลีกย่อยของการดูแลความสะอาดเรียบร้อยของโรงแรม ไปจนถึงการวิเคราะห์ภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระดับโลก โดยเฉพาะการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลก เดโบราห์มีผลงานที่โดดเด่นในการสร้างความเติบโตทางการเงินให้แก่โรงแรมแต่ละแห่งที่เธอดูแลเกินกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้

โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพ ยินดีต้อนรับเดโบราห์สู่เมืองหลวงของประเทศไทย โดยคาดหวังว่าฝ่ายบริหารและทีมงานจะได้รับความรู้และประโยชน์จากประสบการณ์การทำงานอันเชี่ยวชาญและครอบคลุมของเดโบราห์

เกี่ยวกับ โรงแรมเรดิสันบลู พลาซ่า กรุงเทพ

เรดิสันบลู เป็นหนึ่งในแบรนด์โรงแรมชื่อดังระดับโลก ด้วยมาตรฐานการบริการที่ทันสมัย เต็มไปด้วยสีัน และความน่าประทับใจ การันตีโดยปรัชญาการให้บริการแบบ Yes I Can! โรงแรมเรดิสันบลู พลาซ่า กรุงเทพฯ ประกอบไปด้วยห้องพัก 290 ห้อง พร้อมการตกแต่งแนวร่วมสมัย มีห้องจัดประชุมและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างครบ

ครั้น รวมถึงห้องอาหาร บาร์ สถานที่และกิจกรรมเพื่อความผ่อนคลาย ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจบนถนนสุขุมวิท ใกล้กับศูนย์ประชุมนานาชาติ แวดล้อมด้วยย่านอาหารและแหล่งบันเทิงระดับไฮเอนด์ และไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน และแอร์พอร์ต ลิงก์ พร้อมสรรพเพื่อต้อนรับทั้งนักธุรกิจและแขกที่เสาะหาประสบการณ์การเข้าพักอย่าง มีสไตล์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมเรดิสันบลูได้ที่ www.radissonblu.com/plazahotel-bangkok

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

รุักษิณา สุภัทธ์นันท์กุล

มิดาส คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล

อีเมล: ruksina@midas-pr.com

โทร: 080-304-8870

เว็บไซต์: www.midas-pr.com

ผุสดี แต่งงาม

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ สื่อสารการตลาด.

โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ

อีเมล: ptangngam@radisson.com

โทรศัพท์: +66 302 3496

เว็บไซต์: www.radissonblu.com/plazahotel-bangkok